

# Makatipid ng hanggang 60% sa mga Branded na Hearing Aid



Tulad ng pagkawala ng paningin, puwedeng magkaroon ng malaking epekto sa kalidad ng inyong buhay ang pagkawala ng pandinig. Gayunman, madalas na higit sa \$5,000\* ang gastos para sa isang pares ng de-kalidad na hearing aid, at kaunting tao lang ang may coverage ng insurance para sa hearing aid.

Ginagawang abot-kaya ng TruHearing ang mga hearing aid sa pamamagitan ng paglalaan ng mga eksklusibong paraan ng pagtitipid sa lahat ng miyembro ng VSP® Vision Care. Puwede kayong makatipid nang hanggang 60% sa isang pares ng hearing aid sa tulong ng TruHearing. Dagdag pa rito, kalipikado rin ang inyong mga dependent at extended na kapamilya.

## Bukod sa magandang presyo, binibigyan kayo ng TruHearing ng:

- Isang taon ng mga follow-up na pagbisita para sa mga pagsusukat, pagsasaayos, at paglilinis
- 60 araw na trial
- Tatlong taong warranty ng tagamanupaktura para sa mga pagkukumpuni at isang beses na pagpapalit kapag nawala at nasira ito
- 80 lib्रेng baterya kada hearing aid para sa mga modelong hindi nire-recharge

## At, sa pamamagitan ng TruHearing, makakukuha kayo ng:

- Akses sa pambansang network ng higit sa 8,850 tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan para sa pandinig
- May diskuwentong presyo sa malawak na seleksiyon ng mga pinakabagong branded na hearing aid
- Mga de-kalidad at murang baterya na ihahatid sa inyong pintuan

Ang pinakamaganda sa lahat, kung mayroon na kayong allowance para sa hearing aid mula sa inyong planong pangkalusugan o employer, puwede ninyo itong isama sa mga presyo ng TruHearing upang mabawasan pa ang inyong kailangang gastusin mula sa sariling bulsa!

Available din ang mga over-the-counter na hearing aid sa mga miyembro ng VSP sa pamamagitan ng mga pag-order sa telepono o online.\*\*

**vsp** mga eksklusibong ekstra para sa miyembro

**TruHearing®**  
[truhearing.com/vsp](https://truhearing.com/vsp)

Narito kung paano ito gumagana:

**Makipag-ugnayan sa TruHearing.** Tumawag sa **877.396.7194**. Dapat banggitin ninyo at ng inyong mga kapamilya ang VSP.

**Magpaskedyul ng pagsusuri.** Sasagutin ng TruHearing ang inyong mga tanong at mag-iiskedyul ito ng pagsusuri sa pandinig sa isang lokal na tagapagbigay-serbisyo.

**Pumunta sa appointment.** Ang tagapagbigay-serbisyo ay magsasagawa ng pagsusuri sa pandinig, gagawa ng rekomendasyon, mag-oorder ng hearing aid sa pamamagitan ng TruHearing at isusukat ito sa inyo.

Alamin pa ang tungkol sa Eksklusibong Esktra para sa Miyembro ng VSP (VSP Exclusive Member Extra) na ito sa [truhearing.com/vsp](https://truhearing.com/vsp) o tumawag sa **877.396.7194** kung may tanong.

\*Batay sa third-party na survey noong 2018 tungkol sa retail na presyo ng tagapagbigay-serbisyo at tagamanupaktura sa buong bansa.  
\*\*Iba sa mga iniresetang hearing aid ang mga over-the-counter na hearing aid.

Ang VSP ay nagbibigay ng impormasyon sa mga miyembro nito pero hindi nag-aalok o nagbibigay ng anumang programa ng diskuwento para sa pandinig. Ang VSP ay hindi nag-eendorso, kumakatawan, o naggagarantiya hinggil sa anumang produkto o serbisyong iniaalok ng TruHearing, na isang third-party na vendor. Ang TruHearing ay hindi insurance at hindi napapailalim sa mga regulasyon ng insurance ng estado. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang [vsp.com/offers/special-offers/hearing-aids/truhearing](https://vsp.com/offers/special-offers/hearing-aids/truhearing). Para sa mga tanong, direktang makipag-ugnayan sa TruHearing. Hindi direktang available mula sa VSP sa mga estado ng Washington at California.

Upang alamin ang tungkol sa inyong mga karapatan sa privacy at kung paano maaaring gamitin ang inyong protektadong impormasyon sa kalusugan, tingnan ang Abiso ukol sa Mga Kasanayan sa Privacy ng VSP (VSP Notice of Privacy Practices) sa [vsp.com](https://vsp.com).

©2025 Vision Service Plan. Nakalaan ang lahat ng karapatan. Ang VSP ay isang rehistradong trademark ng Vision Service Plan. Ang lahat ng iba pang brand o marka ay pag-aari ng mga karampatang may-ari sa mga ito. 132115 VCCM

Klasipikasyon: Kumpidensiyal